



ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ไปแล้ว นั้น

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
โดยวิธีการสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสัมภาษณ์
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
ในวันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ห้องประชุมจรัสพันธุ์ (ชั้น ๖) อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๘ ชั้น ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	เวลาสอบ	สถานที่สอบ
๑๐๐๐๐๐๐๐๒ - ๑๐๐๐๐๐๐๑๖	๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป	ห้องประชุมจรัสพันธุ์ (ชั้น ๖) อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๘ ชั้น

ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะไปรายงานตัวเข้ารับการประเมินในเวลา ๑๓.๐๐ น. หากผู้ใด
ไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

ให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
โดยสุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงแบบสุภาพ และสวดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น
สำหรับสุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น เท่านั้น ทั้งนี้ จะไม่อนุญาตให้
ผู้ที่สวมกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

๒. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาต
ขับรถชนิดที่มีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง
หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ


๓. ต้องเข้าประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะที่กำหนดไว้
ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะของตนเอง

๔. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจจะพิจารณาสั่งงดการสอบได้ทันที หรือสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร www.oae.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

เลขประจำตัวสอบ

๑๐๐๐๐๐๐๒
๑๐๐๐๐๐๐๕
๑๐๐๐๐๐๑๑
๑๐๐๐๐๐๑๒
๑๐๐๐๐๐๑๔
๑๐๐๐๐๐๑๖

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวรัตติยา สัมมาร์ตัน
นางสาวจริยา แสงม่วง
นางสาวขวัญตา ชื่นกลิ่น
นางสาวเกวรินทร์ ใจจุมปู
นางสาวตรีทิพย์ ไชยละมุน
นายสุรศักดิ์ ทองดีบ

มี
๒. พิกุล